



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
 - การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกภายหลังจากยุบสภามาเป็นเวลานานกว่า ๓ ปี
๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์
 - การเปิดประชุมครั้งแรกของสมาชิกรัฐสภาชุดที่ ๑๓

๑. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ : การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกภายหลังยุบสภามาเป็นเวลานานกว่า ๓ ปี (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ สภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ได้เปิดการประชุมอีกครั้งซึ่งนับเป็นครั้งแรกภายหลังได้ยุบสภาตามคำสั่งของศาลสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ การเปิดประชุมสภาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเห็นชอบกฎหมายจำนวนมากกว่า ๓๐๐ ฉบับภายใต้การผลักดันของประธานาธิบดี Abdel Fattah al-Sisi อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานาธิบดี Sisi ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพและประชาชนจำนวนมากได้เคลื่อนไหวขับไล่ประธานาธิบดี Mohammed Morsi พ้นจากตำแหน่งและพรรคมุสลิมภราดรภาพ (Muslim Brotherhood Party) หมดอำนาจในการบริหารประเทศ

ในวันเปิดประชุมสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ของอียิปต์จำนวน ๕๖๘ คน ซึ่งล้วนได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี Sisi ทั้งสิ้น ได้ทำพิธีสาบานตน จากนั้นได้เลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ คน ผลปรากฏว่า นาย Ali Abdel-Al ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส วัย ๖๘ ปี ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ โดย นาย Abdel-Al เป็นบุคคลหนึ่งในจำนวน ๑๐ คนที่ได้รับคัดเลือกจากอดีตประธานาธิบดี Mohammed Morsi ให้เป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี ๒๕๕๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๓ ฉบับที่สำคัญประกอบด้วย การใช้สิทธิทางการเมือง กิจการสภาผู้แทนราษฎร และการแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ก่อนหน้านี้ นาย Abdel-Al ได้เคยแสดงทัศนคติกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐว่าควรอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้ากัน นอกจากนี้ นาย Abdel-Al ได้รับเลือกจากประธานาธิบดี Sisi ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการปฏิรูประบบนิติบัญญัติทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเมืองและการออกกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สำคัญอีกด้วย

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world> (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

<http://English.ahram.org/NewsContent> (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

<http://www.reuters.com/article/us-egypt> (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

๒. สาธารณรัฐสิงคโปร์ : การเปิดประชุมครั้งแรกของสมาชิกรัฐสภาชุดที่ ๑๓ (วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ชุดที่ ๑๓ ได้เปิดการประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ทั้งหมดได้ร่วมพิธีสาบานตน และนายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง ได้เสนอชื่อนางฮาลิมา ยาคอป อดีตประธานรัฐสภาสิงคโปร์ให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาอีกรวาระหนึ่งเป็นสมัยที่สอง

ประธานาธิบดีโทนี ตัน ซึ่งเป็นประธานในพิธีได้กล่าวสุนทรพจน์เพื่อเปิดการประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการ โดยได้กล่าวถึงสิงคโปร์ที่ได้มีพัฒนาการและยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ได้เพราะนายลี กวน ยู ผู้นำที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพและบรรพบุรุษรุ่นบุกเบิก นับจากนั้นบนเส้นทางพัฒนาสิงคโปร์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปภายใต้บริบทของสังคมโลกปัจจุบันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ ภัยจากการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในหลายประเทศและมีความเชื่อมโยงกัน ล่าสุดในภูมิภาคนี้ได้เกิดเหตุระเบิดที่กรุงจาการ์ตา อนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเกี่ยวพันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งหากเพื่อนบ้านมีความเจริญรุ่งเรือง สิงคโปร์จะเจริญรุ่งเรืองด้วย แต่หากประเทศสมาชิกอาเซียนประสบปัญหาหรือเกิดภาวะตึงเครียดใด ๆ

สิงคโปร์จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ในการนี้ ประธานาธิบดีโทนี ตัน ได้กล่าวย้ำถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญของรัฐบาลสิงคโปร์ ๕ ด้าน ประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน การดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของผู้อยู่ในสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชาวสิงคโปร์ในการสร้างชาติ ซึ่งรัฐสภาจะเปิดการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นี้

ที่มา : <http://www.channelnewsasia.com/news> (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

<http://www.channelnewsasia.com/news> (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙)

<http://www.straitstimes.com/politics> (๑๖ มกราคม ๒๕๕๙)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๘ มกราคม ๒๕๕๙